



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
เรื่อง อัตราว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ มีอัตราว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่างหลังจากการย้าย ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศอัตราว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	ตำแหน่งเลขที่	เปิดสอนชั้น	หมายเหตุ
๑	วัดสมหวัง	เมือง ฯ	๒๘๐	อนุบาล - ม.๓	
๒	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๙	ดอนสัก	๒๔๒๙	อนุบาล - ป.๖	

ขอให้ผู้ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นคำร้องเพิ่มเติมได้ สำหรับผู้ที่มีได้ยื่น คำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่างตามประกาศ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายในครั้งนี้ได้ แต่หากมิได้รับการพิจารณา คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ให้ส่งคำร้องขอย้ายตามแบบคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พร้อมสำเนา ก.พ.๗ ที่เป็นปัจจุบัน เอกสารตามรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ พร้อมด้วยรายงานการประชุมซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หากพ้นกำหนดแล้ว ถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายตามประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมัน ทอมเกตุ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑